



รายงาน

ผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3



วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2552

ณ โรงแรม พี.เอ็ม.วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง

กรมส่งเสริมการเกษตร

คำนำ

เอกสารฉบับนี้ เป็นการรายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมพี เอ็ม วาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้ประมวลผลการสัมมนาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 9 จังหวัด และนักวิชาการจากศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบองค์ความรู้ จำนวน 6 เรื่อง คือ ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน ความสำเร็จในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลัง) ความสำเร็จการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ความสำเร็จในการดำเนินงานการจัดตลาดสินค้าเกษตร สรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และการประเมินและสรุปผลการดำเนินวิสาหกิจชุมชน ปี 2552 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลสรุปในเวที RW นี้จะเป็นฐานที่ให้จังหวัดได้นำไปต่อยอดในเวที DW ของจังหวัด เพื่อสามารถเป็นองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ และนำไปเป็นคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไป

ต้องขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และวิทยากรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) ตลอดจนนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่ายที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ทำให้การสัมมนาครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

จังหวัดระยอง

กันยายน 2552

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1
ผลการสัมมนา	
- การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรและการบริหาร จัดการคลังความรู้ นำความรู้ขึ้น K-Center	3
- กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร	18
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	
กลุ่มที่ 1 ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัย และได้มาตรฐานประสบความสำเร็จ	40
กลุ่มที่ 2 ความสำเร็จในการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลัง)	44
กลุ่มที่ 3 ความสำเร็จการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง	51
กลุ่มที่ 4 ความสำเร็จในการดำเนินงานการจัดตลาดสินค้าเกษตร	57
กลุ่มที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานและความสำเร็จในการดำเนินงาน การจัดการความรู้(KM)ของหน่วยงาน	60
กลุ่มที่ 6 การประเมินและสรุปผลการดำเนินวิสาหกิจชุมชน ปี 2552	62
ภาคผนวก	
● การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3	
● กำหนดการสัมมนาฯ	
● รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา	
● ประมวลภาพการสัมมนา	